

บทที่ 3

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 งานการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดังนี้

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและด้านการศึกษา	กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุนส่งเสริม ระบบการศึกษาของชุมชนทุกระดับ กลยุทธ์ที่ 1.2 จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาของชาติ กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 1.4 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลยุทธ์ที่ 1.5 การพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง กลยุทธ์ที่ 1.6 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การระดมทรัพยากรลงทุนเพื่อการศึกษา	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและด้านการศึกษา</p>	<p>กลยุทธ์ที่ 1.7 การจัดให้มีการฝึกอบรม เสริมความรู้ ด้านวิชาการและนันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในระบบและนอกระบบ โรงเรียนตลอดจนเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1.8 จัดให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>กลยุทธ์ที่ 2.1 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทอดทอดภูมิปัญญา</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดตั้งและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบล</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2.3 จัดสรรงบประมาณอุดหนุนองค์กร ชุมชน สมาคมที่จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2.4 ปลุกฝังจิตสำนึกให้รักในเอกลักษณ์และค่านิยมในความเป็นไทย</p>	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและ นันทนาการ</p>	<p>กลยุทธ์ที่ 3.1 การจัดตั้งและ สนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา วัสดุกีฬา สถานที่ออก กำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เพียงพอแก่ความต้องการของ ประชาชน</p> <p>กลยุทธ์ที่ 3.2 จัดและส่งเสริมการ จัดกีฬาเพื่อมวลชน กีฬาพื้นเมือง ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน สุขภาพแข็งแรง ส่งเสริมให้ครอบครัว อบอุ่นเข้มแข็ง</p> <p>กลยุทธ์ที่ 3.3 จัดให้มีหรือส่งเสริม การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 3.4 จัดให้มีการณรงค์ และเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้าง จิตสำนึกให้เด็กเยาวชนรักกีฬา การ ออกกำลังกาย การนันทนาการอย่าง ต่อเนื่อง จัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน มี ความเป็นประชาธิปไตย ทั้งในแง่ แนวความคิดและวิถีชีวิตประจำวัน</p> <p>กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริมกิจกรรม ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้ตระหนักใน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p>	